


ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนทีเ่สนอผ่านโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า 

-------------------------------------------- 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

1. ต้องการป้ายชะลอความเร็ว ถนนสายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร 
(ซอยวัดแหลม) และถนนเส้นสุขสวัสดิ์-นาเกลือ (ซอยอำเภอฯ) 

กองช่าง 
 

อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพ้ืนที่
ดำเนินการ 

 

2. ต้องการให้ขยายสะพาน ถนนเส้นสมุทรปราการ-สมุทรสาคร  
(ซอยวัดแหลม) ให้สอดคล้องกบัถนนที่กำลังขยาย 

กองช่าง 1. สะพานข้ามคลองลำกระโดง
และสะพานข้ามคลองพระราม  
อยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจาก 
กรมเจ้าท่าและรอหนังสือตอบกลับ
จากแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
เรื่องใบอนุญาตก่อสร้างสะพาน
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการขออนุญาต
กับกรมเจ้าท่า 
2. สะพานข้ามคลองสามแพรก  
อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมทางหลวง 
 
 
 
 

 

3. ต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสนามกีฬากลาง
เทศบาลฯ และภายในซอยหนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพ้ืนที่
ดำเนินการ เพ่ือเสนอบรรจุ 
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



-2- 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

4. ต้องการให้มีสนามเด็กเล่นภายในสนามกีฬากลางเทศบาลฯ  
หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 

กองการศึกษา อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ 
เพ่ือเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

5. ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างภายในซอยจัดสรร หมู่ที่ 4 ตำบลในคลอง
บางปลากด 

กองช่าง เป็นโครงการทีเ่กินศักยภาพฯ  
ซ่ึงอยู่ระหว่างรอให้  
อบจ.สมุทรปราการเข้าพ้ืนที่
ดำเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ต้องการให้ปรับปรุงยกระดับถนนซอยร่วมพัฒนาให้สูงเท่ากับ 
ถนนสายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร (ซอยวัดแหลม) 

กองช่าง อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ 
เพ่ือเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

7. พื้นใต้สะพานคลองแดนชำรุด มีเหล็กเส้นห้อยลงมาต้องการ 
ให้เทศบาลฯดำเนินการแก้ไข 

กองช่าง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ 
ที่ปรึกษานายกฯ และเจ้าหน้าที่
กองช่างลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2566 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. สายไฟบริเวณตรอกยายปุก หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ห้อยลงมา
ต้องการให้เทศบาลฯดำเนินการแก้ไข 

กองช่าง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ที่
ปรึกษานายกฯประสานงานกับ
องค์การโทรศัพท์ฯ ลงพ้ืนที่
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.66 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

ประเด็นปญัหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

9. ซอยบ้านลุงชุบ หมู่ที่ 1 ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติม กองช่าง อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพ้ืนที่
ดำเนินการ 
 

 

10. น้ำท่วมถนนภายในชุมชนซอยจัดสรร ซ.14-18 หมู่ที ่4 ตำบล
ในคลองบางปลากด ต้องการให้เทศบาลฯดำเนินการแก้ไข 

กองช่าง เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ใน 
เทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. ต้องการให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ LED เพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

เทศบาลฯมีแผนจะดำเนินการ
ติดต้ัง จำนวน 2 จุด  
ในปีงบประมาณ 2567 หากจุด
ดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ 
เทศบาลฯ จะพิจารณาติดต้ัง
เพ่ิมเติมในจุดอ่ืนที่มีความเหมาะสม
ต่อไป 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

12. บริเวณชุมชนตรอกถั่วงอก หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ต้องการ
ให้ติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว และตีเส้นจราจร 

กองช่าง การตีเส้นจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์-
ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของ  
อบจ.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า  
บริเวณป้อมปราการ/ตรอกถ่ัวงอก/วัดไตรมิตรวราราม ไม่ติด 

กองช่าง ตรวจสอบแล้ว 
1.บริเวณหน้าหมู่บ้านป้อมปราการ
สามารถใช้งานได ้
2.บริเวณปากซอยตรอกถั่วงอก
สามารถใช้งานได้ (เมื่อโคมไฟร้อนอาจ
มีอาการติดๆ  ดับ  ๆรอการแก้ไข) 
3.บริเวณหน้าวัดไตรมิตรวราราม 
สามารถใช้งานได้ (เมื่อโคมไฟร้อนอาจมี
อาการติดๆ  ดับ  ๆรอการแก้ไข) 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

14. ปากซอยธงชัยพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า  
มีปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
สมุทรปราการ และทางเทศบาลฯ 
ไดท้ำหนังสือแจ้งให้  
อบจ.สมุทรปราการ ให้แก้ไขแล้ว 
ตามหนังสือ สป 53004/1038  
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. หมู่บ้านปิยะพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด ต้องการ
ให้ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพ่ิมเติมในจุดทีย่ังไม่มี และเปลี่ยนถังเคมี
ดับเพลิงใหม่ในจุดที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้กำลังดำเนินการตามคำร้อง
ขอของประชาชน 
ในเบื้องต้นแล้ว 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

16. ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ บริเวณสองข้างทางจากปากซอยเข้ามา  
มีรถจอดไหล่ทางจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจร 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
ทางเทศบาลฯได้ดำเนินการ
ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธร
พระสมุทรเจดีย์ในการเข้าแก้ไข
ปัญหาด้านจราจร 

 

17. โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า  
ต้องการถังขยะเพ่ิมเติม เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการจัดหาถังขยะเพ่ิมเติม
ให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 

18. โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 
ต้องการถังขยะเพ่ิมเติม เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการจัดหาถังขยะเพ่ิมเติม
ให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 

19. ต้องการให้เทศบาลฯตัดต้นไม้ทีเ่กี่ยวพันสายไฟฟ้า 
บริเวณวัดไตรมิตรวรารามและบริเวณโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง 

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสุขฯและ
เจ้าหน้าทีก่องช่างลงพื้นที่
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณวัดไตรมิตรวราราม 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ (ต่อ) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

สถานะการดำเนินการ ภาพถ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) 

(ต่อ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ต้องการป้ายชะลอความเร็ว บริเวณโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า  

กองช่าง ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.สมุทรปราการ 
เทศบาลฯจะประสานงานให้  
อบจ.สมุทรปราการเข้ามา
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 

 


